



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ้างอิงข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการงดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และ ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ในสถานพยาบาลและการดำเนินการด้านสาธารณสุข หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่ ฯลฯ
2. ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และศาลายาและรองอธิการบดีที่ควบคุม หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้บุคลากรในกำกับ ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ขึ้นสูงสุดเต็มจำนวน และแจ้งบุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่ ใกล้เคียงกับพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา งดการเดินทาง ข้ามจังหวัด ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานด้านการรักษา ความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีจำเป็นอื่นๆ ให้บุคลากรแจ้ง หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่หรือรองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณี
3. ให้ส่วนงานในทุกพื้นที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ หากส่วนงานมีความจำเป็นต้องจัดการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ ฯลฯ ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ส่วนงานทำบันทึกแจ้งอธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา งดเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่และกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า 5 คน ยกเว้นพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ทั้งนี้ ส่วนงานจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากส่วนงานในพื้นที่ที่มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ในกรณีที่เป็น โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 5 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ให้ส่วนงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อม ผ่านระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Thai Stop Covid+

